

BÁO CÁO
Kết quả phối hợp hoạt động
giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Năm học 2017 - 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 770/CTr-BGDĐT-TWĐTĐN ngày 13/10/2017 giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả phối hợp giữa hai ngành trong năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP

Từ đầu năm học 2017 - 2018, các tỉnh, thành đoàn đã căn cứ chương trình năm học, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng, ký kết chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo¹. Trong năm học 2017 - 2018, các nội dung chỉ đạo, phối hợp được tập trung, chú trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên; các hoạt động tạo môi trường học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên; hoạt động tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội.

Để triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong năm học 2017 - 2018, hai ngành đã đưa các nội dung phối hợp vào các văn bản chỉ đạo trong hệ thống, lồng ghép vào các chương trình, hoạt động được triển khai trong năm học theo lĩnh vực đặc thù của từng ngành, có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động phối hợp trong từng nội dung, nhiệm vụ được triển khai cụ thể. Hoạt động phối hợp ở cấp cơ sở được chú trọng triển khai, công tác phối hợp giữa tỉnh, thành đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, định kỳ tổng kết đánh giá kết quả hoạt động ở từng nội dung được thực hiện thường xuyên. Công tác thi đua khen thưởng, xét cấp học bổng, giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội được thực hiện thường xuyên, kịp thời, phù hợp với tiêu chí của hai ngành.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Công tác tuyên truyền

Năm học 2017 - 2018 là năm các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và ngành Giáo dục thi đua, hưởng ứng các sự kiện quan trọng của đất nước và tuổi trẻ, 100% các tỉnh,

¹ Trong năm học, 63/63 tỉnh, thành đoàn ký kết Chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo.

thành đoàn và các nhà trường tuyên truyền, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, Đoàn, Đội².

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho sinh viên về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình cựu thanh niên xung phong và thương, bệnh binh; tổ chức các chuyến về nguồn, thăm địa chỉ đỏ; tổ chức thăm, chúc Tết các chiến sĩ đóng quân tại các vùng biên giới, hải đảo, tổ chức “*Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương*” năm 2018 với sự tham gia của 183 đại biểu thanh niên. Đại hội thanh niên tiên tiến có 3 sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia.

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn “*Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển*” tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, truyền tải thông điệp tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên cả nước. Sau Đại hội, hai ngành đã tổ chức công tác tuyên truyền, học tập về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc, một số đơn vị tổ chức thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trên Internet cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về mục đích, vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập cho đoàn viên thanh niên. Đối với học sinh, sinh viên, du học sinh ở nước ngoài, hai ngành đã tăng cường tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về thu hút nhân tài đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về nước làm việc; đồng thời trang bị thông tin, kỹ năng, kiến thức thiết yếu nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên trước khi ra nước ngoài học tập.

2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên, hai ngành đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020*” thông qua việc tổ chức Cuộc thi

² 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Các diễn đàn, hội thảo khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học, học sinh, sinh viên về ý nghĩa lịch sử và giá trị hiện thực của Cách Mạng Tháng Mười Nga nhân kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga thành công (07/11/1917 - 07/11/2017). 170 năm “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”.

trực tuyến “*Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”³. Các cấp bộ đoàn và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho đoàn viên, học sinh, sinh viên đăng ký làm theo lời Bác với nhiều nội dung thiết thực như: viết “*Nhật ký làm theo lời Bác*”, Hội thi “*Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, “*Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ*”, thực hiện phong trào “*Hoa điểm tốt dâng Bác Hồ kính yêu*”, xây dựng tủ sách, chuyên trang online “*Bác Hồ với thanh thiếu nhi*”... Việc trang bị kiến thức lý luận chính trị thông qua “6 bài học lý luận chính trị” được nghiêm túc triển khai. Các cấp bộ đoàn trong trường học tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số:42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030*”, Đề án “*Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi*”. Hai ngành tổ chức chương trình “*Chia sẻ cùng thầy cô*” năm 2017, tuyên dương 60 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm công tác dạy học, vận động các em học sinh đến trường, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới, hải đảo; thể hiện sự ghi nhận của ngành Giáo dục, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn xã hội đối với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Năm học 2017 - 2018, hai ngành tiếp tục phối hợp công tác giáo dục truyền thống, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “*Tự hào Việt Nam*” lần thứ hai - năm 2017 nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống, tạo sân chơi kiến thức cho học sinh khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước⁴. Cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “*Tự hào Tổ quốc Việt Nam*” khơi dậy lòng tự hào dân tộc, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, khuyến khích tính sáng tạo trong sinh viên; tuyên truyền, giới thiệu đến cộng đồng những hình ảnh đẹp của đất nước, của sinh viên Việt Nam⁵.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi tiếp tục được tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các trường học chú trọng, tích cực triển khai. Ngành Giáo dục chủ trì tổ chức cho học sinh, sinh viên “*Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên*” vào đầu khóa học, duy trì các tiết sinh hoạt hàng tuần đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ứng xử văn hóa học đường. Nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả về chuyên đề văn hóa học đường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội tiếp tục được các nhà trường áp dụng, triển khai trong năm học 2017 - 2018.

³ Cuộc thi năm 2018 được phát động từ ngày 23/3/2018 với 2 bảng thi: bảng A dành cho học sinh THCS, THPT, GDTX; bảng B dành cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giáo viên trẻ dưới 35 tuổi. Hơn 1.1 triệu thí sinh đăng ký dự thi sau 02 tháng triển khai, trong đó có gần 770 nghìn thí sinh dự thi.

⁴ Phần thi kiến thức trực tuyến đã thu hút hơn 323.000 học sinh từ 2.760 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước tham dự. 552 video clip gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi tham gia Vòng thi Video clip, 65 thí sinh xuất sắc nhất từ 63 tỉnh, thành phố tham gia Vòng Chung kết toàn quốc.

⁵ Cuộc thi được tổ chức từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, thu hút 295 video clip dự thi từ 71 trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước và 02 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (Thái Lan, Pháp).

Các tỉnh, thành đoàn phối hợp với ngành giáo dục thực hiện mô hình “*Cổng trường thanh niên tự quản đảm bảo xanh - sạch - đẹp và trật tự an toàn giao thông*”, tiếp tục duy trì và phát triển mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*”, diễn đàn “*Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông*” tại các trường học. Các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi, tuyên truyền về nước sạch, y tế học đường, bảo hiểm y tế được học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh quan tâm tham gia hưởng ứng.

Ngành Giáo dục phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền các văn bản luật liên quan đến thanh niên như: Luật Thanh niên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, Luật hôn nhân gia đình. Hoạt động tuyên truyền và triển khai Luật trẻ em trong cán bộ phụ trách Đoàn, Đội và thanh thiếu nhi được quan tâm thực hiện, tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giáo dục kiến thức cơ bản về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Một số tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng trẻ em, triển khai hiệu quả mô hình Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với chủ đề “*Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại ở trẻ em*”, diễn đàn “*Thanh thiếu nhi với các mối quan hệ học đường*”⁶.

Công tác nắm bắt, theo dõi tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong học sinh, sinh viên được hai ngành tiếp tục quan tâm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên không để bị kích động, tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; tuyên truyền trong học sinh, sinh viên các vấn đề liên quan đến chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam; cung cấp kịp thời các thông tin chính thống về tình hình chính trị - kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về pháp luật; cảnh báo, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận định đúng đắn về các luận điệu xuyên tạc trên các website, mạng xã hội của các thế lực thù địch. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet, văn hóa sử dụng mạng xã hội cho học sinh, sinh viên; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời định hướng dư luận học sinh, sinh viên khi có các vấn đề mới phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh, sinh viên. Trong năm học 2017 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quan tâm định hướng tình hình dư luận học sinh, sinh viên, cung cấp thông tin về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tổ chức tôn giáo chưa được công nhận tại Việt Nam, có giáo lý trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; đồng thời, cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, tránh sự lôi kéo, kích động, xuyên tạc của các đối tượng thù địch, phản động thu hút học sinh, sinh viên tham gia phản đối, tụ tập đông người biểu tình làm mất trật tự xã hội.

⁶ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội các tỉnh Quảng Ninh, Bình Định, Yên Bái, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng trẻ em. Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Bình Định tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2017 với chủ đề “*Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại ở trẻ em*” với sự tham gia của 130 thiếu nhi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố, Làng Trẻ em SOS và CLB Quyền tham gia của trẻ em. Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “*Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em*” tháng 3/2018 với sự tham gia của 150 thiếu nhi đến từ 17 huyện, thị xã trong tỉnh. Tỉnh đoàn - Hội đồng đội tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn đàn “*Thanh thiếu niên với các mối quan hệ học đường*”.

Các hoạt động phòng chống bạo lực học đường trong trường học được quan tâm triển khai, các buổi sinh hoạt tập thể về “*Thói quen tốt trong học sinh, sinh viên*”; Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, xác lập cơ chế thuận lợi để Đoàn cấp trường tổ chức diễn đàn “*Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường*” trong năm học, diễn đàn được triển khai mở rộng trên toàn quốc. Tại các trường học, diễn đàn “*Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường*”, “*Thanh niên sống đẹp, sống có ích*”, phong trào thi đua “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”, thực hiện cuộc vận động “*Giúp bạn tới trường*”, “*Ngày hội đọc sách*” được triển khai thiết thực, hiệu quả. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội các tỉnh chỉ đạo các Liên đội tổ chức cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 với mục đích bồi dưỡng hiểu biết, tình cảm, rèn luyện kỹ năng viết và kỹ năng trình bày vấn đề cho các em thiếu nhi.

Hai ngành phối hợp chỉ đạo tổ chức các chương trình, diễn đàn “*Sứ mệnh lịch sử của thanh niên thời đại mới*”, “*Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam*”, hướng dẫn đẩy mạnh triển khai phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*” trong các liên Đội và tổ chức Đại hội Châu ngoan Bác Hồ các cấp theo định kỳ, chương trình “*Em yêu lịch sử Việt Nam*”; tổ chức tổng kết, nhân rộng các mô hình triển khai chương trình “*Rèn luyện đội viên*”, tổ chức cuộc thi “*Nghi thức Đội*”, “*Chỉ huy Đội giỏi*”, “*Phụ trách Sao giỏi*”; tiếp tục triển khai ngày hội “*Thiếu nhi vui khỏe*” trong khối tiểu học và “*Tiến bước lên Đoàn*” trong khối trung học cơ sở.

Các nhà trường tổ chức định kỳ đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh, sinh viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác theo dõi, quản lý, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các bậc phụ huynh. Một số đơn vị thành lập tổ thăm dò dư luận và báo cáo viên chuyên đề về nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên⁷; thành lập “*Phiên tòa giả định*” trong các trường THCS, THPT nhằm giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh, đoàn viên và những vấn đề được xã hội quan tâm trong trường học hiện nay.

3. Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên

Trong năm học, các hoạt động tạo môi trường để học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên trẻ nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, công tác đã được hai ngành chú trọng tổ chức. Đoàn Thanh niên phối hợp với ngành Giáo dục tạo điều kiện, môi trường để học sinh, sinh viên phát huy phong trào thi đua “*Thi đua dạy tốt, tích cực nghiên cứu khoa học*”. Năm học 2017 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình, hoạt động cấp toàn quốc như: Chương trình “*Tri thức trẻ vì giáo*

⁷ Trong năm học 2017 - 2018, có 6.069 tổ, đội, nhóm nắm bắt, thăm dò, định hướng dư luận trong thanh niên trường học.

đục” năm 2017⁸, 2018; chương trình “*Kỹ năng quản lý tài chính năm 2017, 2018*” cho sinh viên; xét trao giải thưởng “*Sinh viên nghiên cứu khoa học*” năm 2017, 2018⁹; tổ chức chương trình giáo dục về nước sạch cho học sinh tiểu học với tên gọi “*Mizuiku - Em yêu nước sạch*”¹⁰.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp cùng thúc đẩy phong trào thi đua học tập, giảng dạy, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên¹¹; tổ chức các cuộc thi “*Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học*”¹², “*Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng*”, “*Rung chuông vàng*”, “*Hoa trạng nguyên*”, Hội thi “*Tin học trẻ lần thứ 24*” tại các tỉnh, thành phố; tổ chức các “*Ngày hội sách*”, xây dựng chuyên mục “*Sách hay dành cho bạn trẻ*” trên website của tỉnh đoàn nhằm khuyến khích, nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

Cùng với phong trào thi đua “*Đạy tốt, học tốt*” trong ngành Giáo dục, các phong trào “*Khi tôi 18*”, “*Sinh viên 5 tốt*” tiếp tục được triển khai trong khối đối tượng học sinh, sinh viên. Ngành Giáo dục trong năm học đã tích cực phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tham gia lựa chọn, bình xét, tuyên dương danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”, giải thưởng “*Sao Tháng Giêng*”¹³; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho các sinh viên đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” năm 2017.

Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 cho học sinh, sinh viên, tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm Tiếng Anh toàn quốc lần thứ I, năm 2017¹⁴. Các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế được ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai, với một số mô hình mới, sáng tạo, thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên¹⁵. Các câu lạc bộ tiếng

⁸ Chương trình “*Tri thức trẻ vì giáo dục*” năm 2017 thu hút 329 công trình, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ trong cả nước. Trong đó 171 công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; 84 công trình, sáng kiến sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; 74 công trình về lĩnh vực khoa học giáo dục.

⁹ Năm 2017, giải thưởng “*Sinh viên nghiên cứu khoa học*” thu hút 336 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc 6 lĩnh vực, trong đó có 9 đề tài đạt giải nhất, 46 đề tài đạt giải nhì, 88 đề tài đạt giải ba, 106 đề tài giải khuyến khích.

¹⁰ Chương trình “*Mizuiku - Em yêu nước sạch*” tổ chức 265 lớp học về tiết kiệm và bảo vệ nước sạch cho 5.076 học sinh khối tiểu học; xây dựng 13 công trình nước sạch trên toàn quốc bao gồm hệ thống lọc nước RO và nâng cấp nhà vệ sinh; 10 ngày hội nước sạch cho 3.900 học sinh và giáo viên.

¹¹ Trong năm học 2017- 2018, có 4895 hoạt động cấp trường tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

¹² Cuộc thi “*Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học*” khu vực phía Bắc có 34 đơn vị tham gia dự thi, trong đó có 30 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, 4 trường đại học với 249 dự án. Trong đó, cấp THPT có 198 dự án của 375 học sinh thực hiện; cấp THCS có 51 dự án của 100 học sinh thực hiện, các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực. Khu vực phía Nam có 34 đoàn học sinh của 32 Sở Giáo dục và Đào tạo và 02 trường THPT thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, với tổng số 417 học sinh tham dự, 239 dự án thuộc 20 lĩnh vực trên tổng số 22 lĩnh vực của cuộc thi.

¹³ Lễ trao giải thưởng “*Sao Tháng Giêng*” và tuyên dương “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Tập thể sinh viên 5 tốt*” cấp Trung ương đã diễn ra vào tối 07/01/2018 tại Hà Nội; có 100 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu và 124 sinh viên, 13 tập thể sinh viên 5 tốt đã được trao giải thưởng, tuyên dương.

¹⁴ Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh toàn quốc lần thứ I - năm 2017 có 171 đại biểu tham gia, đại diện cho 133 câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh từ các trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước; gần 500 sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, học viện tại thành phố Hà Nội tham gia các hoạt động trải nghiệm, tương tác tại Liên hoan.

¹⁵ Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Chương trình “*Kỹ năng hội nhập công dân toàn cầu và tiếp cận cuộc cách mạng 4.0*” năm học 2017 - 2018 tại 12 trường THPT thuộc 09 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn Bắc

Anh trong các trường đại học, cao đẳng và một số trường THPT được duy trì và khuyến khích hoạt động¹⁶, tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp.

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “*Khi tôi 18*” trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; phong trào “*Sinh viên 5 tốt*” trong các trường đại học, học viện, cao đẳng. Các tỉnh, thành đoàn đã xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện đơn vị. Nhiều trường đã tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên đăng ký đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*”; thành lập và duy trì câu lạc bộ “*Sinh viên 5 tốt*” cho sinh viên, một số đơn vị tổ chức thực hiện phong trào lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nhằm phổ biến phong trào¹⁷. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức Sinh hoạt chi đoàn “*Khi tôi 18*”, chương trình phát thanh, băng tin, sinh hoạt dưới cờ “*Khi tôi 18*”, Lễ trưởng thành “*Khi tôi 18*” và trao chứng nhận “*Công dân tuổi 18*” cho học sinh. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các kỳ thi Olympic khoa học¹⁸, các hội nghị khoa học trẻ; diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo trong sinh viên, học sinh¹⁹.

4. Tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên được ngành Giáo dục và Đào tạo TNCS Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo, chú trọng các biện pháp phân luồng, định hướng nghề nghiệp²⁰. Các chương trình “*Tư vấn tâm lý và hướng nghiệp học đường*”, “*Tư vấn mùa thi*”, “*Tư vấn xét tuyển*” hỗ trợ, tư vấn cho học sinh về các quy định của kỳ thi tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Ngành Giáo dục và Đào tạo TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp chỉ đạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tuyển dụng, hướng nghiệp cho sinh viên thông qua các “*Ngày hội việc làm*”²¹, “*Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm*”,

Giang tổ chức sân chơi tiếng Anh với chủ đề “*I Am Gifted, So Are You*” năm học 2017 - 2018 tại các trường THPT trong tỉnh.

¹⁶ Hiện tại có 3.364 câu lạc bộ ngoại ngữ thu hút 189.128 học sinh, sinh viên tham gia hoạt động.

¹⁷ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hành trình Sinh viên 5 tốt với biển đảo quê hương năm 2018 với sự tham gia của 40 đại biểu là cán bộ chủ chốt Đoàn - Hội cùng đại diện “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Đồng Nai. Các Câu lạc bộ “*Sinh viên 5 tốt*” được thành lập tại Đại học Đồng Tháp, Đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần Thơ.

¹⁸ Hội thi Olympic kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ III - năm 2018 diễn ra từ tháng 9/2017, sau hơn 8 tháng triển khai đã có 83 đề tài đến từ 21 trường Đại học và Học viện tham gia. 65 đề tài vòng sơ khảo, 19 đề tài vào chung khảo và 11 đề tài báo cáo tranh luận trực tiếp để giành giải nhất, nhì của Hội thi.

¹⁹ Các hoạt động nổi bật: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP Hồ Chí Minh năm 2017, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức Ngày hội Sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp năm 2017; Ngày Sinh viên Đồng Nai sáng tạo, khởi nghiệp 2018 do Tỉnh đoàn - Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức.

²⁰ Trong năm học, có 7.546 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 2.1 triệu lượt học sinh, sinh viên.

²¹ Có 1.280 ngày hội việc làm thu hút 509.977 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

qua đó cơ bản đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu về nghề nghiệp của học sinh, nhu cầu việc làm của sinh viên gắn với yêu cầu của xã hội.

Trong năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quan tâm, tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên; tạo môi trường cho học sinh, sinh viên thể hiện tài năng, phẩm chất, năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao. Hai ngành đã phối hợp tổ chức Giải thể thao sinh viên toàn quốc VUG năm học 2017 - 2018²², Hội thi “*Thủ lĩnh sinh viên*” toàn quốc lần thứ 2 - năm 2018²³, Giải bóng rổ U17; các tỉnh, thành phố và nhà trường tổ chức thường xuyên các hoạt động “*Hội khỏe Phù Đổng*”, các giải bóng đá cho học sinh, sinh viên; cuộc thi “*Sinh viên tài năng, thanh lịch*”, tổ chức “*Liên hoan dân vũ*”, “*Liên hoan đàn và hát dân ca*”, “*Liên hoan các trò chơi dân gian*”...

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo hiệu quả các cấp bộ đoàn, các cơ sở giáo dục tham gia thực hiện. Các chương trình “*Tiếp sức mùa thi*”²⁴, “*Tiếp sức đến trường*”²⁵, chiến dịch sinh viên tình nguyện “*Mùa hè xanh*”, “*Hoa phượng đỏ*” được cấp ủy, Ban Giám hiệu các trường quan tâm ủng hộ. Các hoạt động hướng dẫn, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu niên, nhi đồng được hai ngành đặc biệt quan tâm tổ chức. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực đã được tổ chức như: Trại hè học từ thiên nhiên; trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò; trại huấn luyện kỹ năng sống; trải nghiệm để trưởng thành, đi để biết - học để sống, chương trình “*Học kỳ quân đội*”, “*Một ngày làm chiến sĩ*”; triển khai các câu lạc bộ “*Quyền trẻ em*”, “*Phóng viên nhỏ*”, “*Đội phát thanh măng non*”; tổ chức chương trình “*Học làm người nông dân*”, “*Học cách làm giàu*”, “*Một ngày để sống*”, “*Học làm người có ích*”.

Năm học 2017 - 2018, theo phương án thi Trung học phổ thông quốc gia, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương, chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” năm 2018 tiếp tục hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh những nội dung như tư vấn, hỗ trợ thông tin, túc trực tại các địa điểm thi, cấp phát nước, các vật dụng hỗ trợ miễn phí; bên cạnh đó, có phương án hỗ trợ thiết thực, kịp thời, hỗ trợ tối đa các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với “*Tiếp sức mùa thi*”, các cấp bộ ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên ra sức chuẩn bị, tăng cường lực lượng cho đợt triển khai cao điểm chiến dịch sinh viên tình nguyện “*Mùa hè*

²² Giải Thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2017 - 2018 chủ đề “*Khí chất trường tôi*” với quy mô mở rộng, có sự tham gia của hơn 1680 vận động viên đến từ 88 trường đại học, cao đẳng, học viện tại 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên) diễn ra trong 272 trận đấu ở 2 bộ môn thi đấu: Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng (Dance Battle).

²³ Hội thi “*Thủ lĩnh sinh viên*” toàn quốc lần thứ 2 - năm 2018 thu hút hơn 9000 cán bộ Hội tham gia vòng đánh giá năng lực, 414 thí sinh tại vòng thi cấp tỉnh, 22 thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc.

²⁴ Năm 2017, có 3.777 đội hình tham gia chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” tại 63/63 tỉnh, thành đoàn, với 87.715 lượt sinh viên tham gia.

²⁵ Trong năm học 2017 - 2018, có 117.727 học sinh, sinh viên được nhận học bổng, hỗ trợ từ chương trình “*Tiếp sức đến trường*” với tổng giá trị hơn 147 tỉ đồng.

xanh”²⁶, tổ chức các đội hình tình nguyện tới vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các đội hình tình nguyện tại vùng biên giới, hải đảo, các đội hình tình nguyện quốc tế tại Lào và Campuchia. Hai ngành phối hợp chỉ đạo đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên ngành đào tạo phù hợp về tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn khó khăn. Các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, ký túc xá văn minh, giảng đường văn hóa, tổ chức “*Ngày thứ 7 tình nguyện*”, “*Ngày chủ nhật xanh*”, hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ tham gia.

Ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên chỉ đạo cơ sở thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém, tổ chức tốt Cuộc vận động “*Giúp bạn tới trường*”; tổ chức các hoạt động phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.

5. Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội

Năm học 2017 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, bố trí thời lượng hợp lý để triển khai hoạt động Đoàn, Hội, Đội vào Chương trình giáo dục phổ thông; đưa nội dung công tác Đoàn, Hội, Đội vào các văn bản chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên, học viên đầu năm học phù hợp với các cấp học. Công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phụ trách Đội cho giáo viên làm Tổng phụ trách, chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội tại các phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo được quan tâm, thực hiện, tổ chức các hội thi “*Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi*”, “*Bí thư Chi đoàn giỏi*”, “*Nghi thức Đội*”, liên hoan “*Phụ trách Sao Nhi đồng giỏi*”, ngày hội “*Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên*”; tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội, chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành phố.

Hai ngành tiếp tục tiến hành rà soát, tham mưu xây dựng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiến hành triển khai, kiểm tra các cấp bộ đoàn, cơ sở giáo dục việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục; tiến hành khảo sát về việc thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các thành phố trên cả nước.

Trong năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, ngành Giáo dục đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Đoàn các trường tổ chức Đại hội, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn tham gia Đại hội Đoàn cấp trên, tham

²⁶ Năm 2017, có 4.390 đội hình tham gia chiến dịch sinh viên tình nguyện “*Mùa hè xanh*” với 154.200 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

gia và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Ở nhiều trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu định kỳ tổ chức các buổi làm việc, đánh giá kết quả triển khai công tác Đoàn, Hội, Đội của đơn vị, lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất, qua đó, cấp ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội các trường phối hợp, có phương án hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, từng bước cải thiện chất lượng học tập, giảng dạy, sinh hoạt của nhà trường. Công tác phát triển đoàn viên, đảng viên trong trường học được quan tâm, chú trọng²⁷.

Hai ngành phối hợp chỉ đạo cơ sở thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ Đoàn trường học, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, tổ chức tuyên dương “*Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu*”²⁸; qua đó nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội, Đội tại các trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục, đào tạo.

Hai ngành phối hợp chỉ đạo, tạo cơ chế thuận lợi cho các trường đại học, cao đẳng chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tiến hành thành lập tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp sinh viên²⁹.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Cơ chế phối hợp, chỉ đạo ngành dọc của hai ngành ở cấp Trung ương được thực hiện thống nhất, bài bản; triển khai thực hiện có hiệu quả, bám sát chương trình đề ra, các nội dung phối hợp cơ bản hoàn thành.

- Trong năm học, hai ngành đã tích cực đẩy mạnh các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là nắm bắt tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên trên mạng xã hội; một số giải pháp, diễn đàn phòng chống nạn bạo lực học đường được triển khai và tuyên truyền có hiệu quả.

- Công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tiễn tại nhiều địa phương, đơn vị được quan tâm, kịp thời trao đổi, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp, quản lý, triển khai thực hiện các nội dung.

- Công tác truyền thông trên các đơn vị báo chí của Đoàn Thanh niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện đầy đủ, phản ánh rõ nét, kịp thời các chương trình, hoạt động của Đoàn và ngành Giáo dục.

- Công tác thi đua khen thưởng có sự phối hợp chặt chẽ, được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy định chung.

2. Tồn tại, hạn chế

²⁷ Cả năm học có 103.373 học sinh, sinh viên; 12.648 giáo viên, giảng viên trẻ là đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

²⁸ Trong năm học, chương trình tuyên dương “*Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu*” đã được triển khai tại tỉnh Bình Dương, Bình Định, Thái Bình và thành phố Hồ Chí Minh.

²⁹ Trong năm học 2017 - 2018 đã thành lập thêm 01 Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường: Hội Sinh viên Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, nâng tổng số Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương lên 46 tổ chức.

- Trong năm học, một số hoạt động của cấp Trung ương được đề ra trong nội dung phối hợp nhưng chưa được triển khai: Chương trình “*Sinh viên với biển đảo Tổ quốc*” năm 2018, Cuộc thi “*Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên*” lần thứ II, năm 2017, Hội thi “*Tiếng hát sinh viên*” toàn quốc lần thứ XV - 2018, Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần II, năm 2018.

- Hình thức tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên đến học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tuy có sự đổi mới, đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền, giáo dục nhưng vẫn chưa thật sự hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia.

- Một số tồn tại, hạn chế từ những năm trước nhưng vẫn chưa được khắc phục như:

+ Công tác phối hợp giữa hai ngành tại một số đơn vị chưa chặt chẽ, đồng bộ.

+ Công tác phối hợp nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên chưa thực sự hiệu quả, tồn tại tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, phần lớn vi phạm luật an toàn giao thông.

+ Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học tại một số đơn vị chưa có sự chuyển biến tích cực. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại nhà trường.

+ Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại một số trường chưa được quan tâm; cơ sở vật chất phục vụ công tác Đoàn, Đội còn nhiều hạn chế. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tại một số đơn vị, nhà trường chưa đạt kết quả cao, chưa thực hiện đúng hướng dẫn phát triển đoàn viên, đảng viên. Việc thành lập tổ chức Hội Sinh viên cấp trường chưa đạt kết quả tích cực.

+ Sự quan tâm của cấp ủy, Ban Giám hiệu và sự phối hợp giữa đội ngũ giáo viên chủ nhiệm với Ban Chấp hành Đoàn trường trong tổ chức các hoạt động tại một số trường còn hạn chế; một số trường chủ yếu tập trung vào hoạt động chuyên môn, lịch học của học sinh dày dẫn đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng trong cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên còn gặp nhiều khó khăn.

+ Công tác phối hợp chỉ đạo triển khai phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*”, tại nhiều đơn vị chưa thực sự quyết liệt, kết quả của phong trào và số lượng học sinh đạt danh hiệu ở mức thấp. Việc phát huy, hỗ trợ sau tuyên dương đối với sinh viên đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” chưa được các đơn vị quan tâm, đầu tư, làm giảm giá trị của danh hiệu. Một số nhà trường chưa coi các phong trào là môi trường giúp học sinh, sinh viên rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

+ Chiến dịch tình nguyện “*Hoa phượng đỏ*” trong khối trường THPT, TTGDNN-GDTH tại một số đơn vị chưa nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp

ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, dẫn đến hoạt động còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Thống nhất xây dựng chương trình công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019.

2. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chương trình tới các cấp trực thuộc của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động phát huy tính sáng tạo trong của học sinh, sinh viên trong học tập và đời sống.

4. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, học sinh.

5. Tăng cường công tác nắm bắt, theo dõi, định hướng tư tưởng, tình hình dư luận trong học sinh, sinh viên.

6. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

7. Tăng cường triển khai các giải pháp nhằm hạn chế bạo lực học đường.

8. Xây dựng quy định lối sống văn hóa trong ứng xử, sinh hoạt trong đoàn viên, sinh viên, học sinh.

9. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình phối hợp trong toàn hệ thống năm học 2018 - 2019.

10. Xác lập chế độ thông tin báo cáo việc thực hiện chương trình phối hợp của hai ngành.

Nơi nhận:

- Đ/c Trương Thị Mai, UV BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Đ/c Vũ Đức Đam, UV BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Ban TW của Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN, ND của Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
- Các Bộ, ngành TW có trường đào tạo;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VP. Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Hội LHTNVN, Hội SVVN;
- Các Sở GDĐT;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TC;
- Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT;
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Các Ban, đơn vị của TW Đoàn;
- Lưu: VT, Vụ GDCTCTHSSV, Ban TNTH.

**TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ**



Nguyễn Ngọc Lương